

คำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ Nso Zero Tolerance

คอร์รัปชัน (Corruption) ถือเป็นภัยพิบัติของโลก เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ แตกต่างจากภัยอื่นๆ ซึ่งเกิดแต่ธรรมชาติ แต่คอร์รัปชัน (Corruption) ก็เป็นภัยพิบัติรุนแรงไม่น้อยกว่าภัยธรรมชาติ เพราะเป็นผลให้คนบริสุทธิ์ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม ก่อความยากจนไปทั่วโลก เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ซึ่งนับวันจะรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั่วโลกจึงศึกษาค้นคว้าหาหนทางป้องกันและปราบปรามอย่างเร่งด่วน โดยหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันของสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องให้ทั่วโลกร่วมกันตรวจสอบและยุติการคอร์รัปชันและให้ทุกประเทศต้องถือว่าการคอร์รัปชันเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ

สำหรับประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งที่มีการคอร์รัปชันเป็นอันดับต้นๆของโลก เป็นผลให้คนในชนบทดำรงชีวิตอย่างด้อยคุณภาพมาเป็นเวลาช้านาน ขาดเงินงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆที่มีพื้นที่เกษตรกรรมมากมาย ทำให้มีรายได้ไม่น้อยไม่เพียงพอในการเลี้ยงชีพ ต้องเร่งร้อนเข้าเมืองเพื่อหางานทำ สถาบันครอบครัวขาดความอบอุ่นและแตกแยก คุณภาพชีวิตตกต่ำ ปัจจุบันการคอร์รัปชันยังเป็นต้นเหตุให้คนในสังคมแบ่งแยกแตกความสามัคคี แยกพวก แยกพรรค แยกภาค แยกถิ่น แยกสี เพราะขัดแย้งผลประโยชน์กัน

สำหรับประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) เช่นกัน ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” โดยเน้นวางรากฐานการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น ฉะนั้น เพื่อสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดให้มีการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Nso Zero Tolerance)

ในโอกาสนี้กระผมขอให้พวกเราทุกคนมาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ดังนี้

ข้าพเจ้า นายภุชพงศ์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอประกาศ
เจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรง จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์
ทุกพระองค์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้
ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน

และขอถวายสัตย์วาจา (สัด-จะ-วา-จา) ว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท
และศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป

